

CHÀO MỪNG NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 1/7

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế



Cộng tác viên đại lý thu BHYT xã Bình Thanh (Kiến Xương) hướng dẫn người tham gia BHYT hộ gia đình.

Từ lâu nay, bảo hiểm y tế (BHYT) đã thể hiện được ý nghĩa nhân đạo, tính nhân văn trong chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội. Đối với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì tấm thẻ BHYT càng đặc biệt có ý nghĩa, là điểm tựa, giúp giảm phần lớn chi phí khám chữa bệnh (KCB) khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Nhân kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam (1/7), phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn ông Trần Thiên Thai, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về nội dung này.

Phóng viên: Xin ông cho biết về tình hình thực hiện công tác KCB BHYT trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022?

Ông Trần Thiên Thai: Mạng lưới cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng; tính đến tháng 6/2022, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT trực tiếp với 44 cơ sở y tế (26 cơ sở KCB công lập, 18 cơ sở KCB ngoài công lập); ngoài ra, các trạm y tế xã tiếp tục ký hợp đồng KCB BHYT với các bệnh viện đa khoa huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở.

Tính đến thời điểm hiện tại, BHXH tỉnh đã giám định và chi trả cho 910.825 lượt người KCB nội, ngoại trú tại tỉnh với số tiền là 566,8 tỷ đồng, chiếm 36,3% dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 13/5/2022. Quyền lợi BHYT của người dân ngày càng được bảo đảm, nhiều bệnh nhân chi phí KCB hàng trăm triệu đồng đều được quỹ BHYT chi trả. 6 tháng đầu năm 2022, có 1.267 lượt bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị trên 50 triệu đồng, cao nhất điều trị trong tỉnh là 262,7 triệu đồng, đi tuyến trung ương cao nhất là 824,5 triệu đồng và vẫn đang tiếp tục điều trị.

Phóng viên: Trên địa bàn tỉnh hiện có bao nhiêu người tham gia BHYT? Trong đó có bao nhiêu người tham gia BHYT hộ gia đình? Người muốn tham gia BHYT hộ gia đình phải làm thủ tục gì, thưa ông?

Ông Trần Thiên Thai: BHYT là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho mọi người dân. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHYT để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn

tỉnh nhận thức rõ ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT; từ đó tích cực tham gia để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.628.566 người tham gia BHYT, đạt 87,1% dân số, trong đó có 478.903 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia. Người dân đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình chỉ cần lập tờ khai tham gia theo mẫu hướng dẫn tại đại lý thu BHXH, BHYT. Hơn nữa, Nhà nước có chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT hộ gia đình cho các thành viên cùng tham gia trong năm tài chính, cụ thể: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (tức 804.600 đồng/năm); người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất (tức 563.220 đồng/năm); người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất (tức 482.760 đồng/năm); người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất (tức 402.300 đồng/năm); từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất (tức 321.840 đồng/năm).

Phóng viên: Xin ông cho biết các giải pháp BHXH tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa công tác KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia?

Ông Trần Thiên Thai: Để nâng cao chất lượng công tác KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, củng cố niềm tin của nhân dân vào tinh ưu việt của chính sách BHYT và lợi ích thiết thực của việc tham gia BHYT, BHXH tỉnh tập trung triển khai các nội dung sau:

BHXH tỉnh phối hợp Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa quy trình tiếp nhận, khám bệnh, quản lý người nhận viện, quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý tất việc KCB BHYT. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán chi phí KCB BHYT và báo cáo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHYT; phát triển mở rộng diện bao phủ BHYT. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời với Sở Y tế để chỉ đạo các cơ sở y tế chú trọng nâng cao chất lượng KCB, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đúng quy định.

Chủ động tham gia, phát huy hiệu quả hơn vào quá trình đấu thầu mua thuốc sử dụng tại các cơ sở KCB, bảo đảm đủ thuốc cho người bệnh BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng chi phí KCB BHYT, phòng, chống lạm dụng quỹ KCB BHYT. Thực hiện nghiêm túc quy trình giám định, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, phát hiện kịp thời những sai sót, bất cập trong sử dụng quỹ BHYT. Tổ chức các hội nghị đối thoại, phổ biến, tư vấn chính sách BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tinh ưu việt của việc tham gia BHYT; đồng thời cũng lắng nghe những ý kiến phản ánh của người dân để phối hợp với ngành y tế điều chỉnh kịp thời.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

DUY TÙNG
(thực hiện)

Tấm thẻ nhân văn

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe của nhân dân. Với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không may bị bệnh trọng thì thẻ BHYT thực sự là chiếc "bùa hộ mệnh" giúp họ vượt qua khó khăn.

Vừa mới nghỉ hưu, bà Phạm Thị Lê, tổ dân phố số 7, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy những tưởng sẽ có thời gian nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, vui vầy bên con cháu. Ai ngờ, căn bệnh bạch cầu dạng tủy quái ác đã làm bà và gia đình dường như suy sụp. Chưa nói đến mức độ nguy hiểm của căn bệnh, chỉ nghĩ đến việc lấy đâu ra kinh phí để chữa trị đã khiến cả gia đình phải đau đầu. Rất may, nhờ có tấm thẻ BHYT mà bà Lê được giảm tới 95% chi phí khám chữa bệnh. Trong năm 2021, bà được quỹ BHYT chi trả tới 336 triệu đồng sau 7 lần điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Bà Lê chia sẻ: Thực sự nếu không có BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh thì bản thân tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền. Biết là bệnh trọng, chi phí tốn kém nhưng nhờ có thẻ BHYT mà tôi vẫn lạc quan, yên tâm điều trị. Tham gia BHYT là việc chúng ta nên làm, đây là chính sách

nhân đạo của Đảng và Nhà nước dành cho người dân. Lúc còn trẻ, chị Nguyễn Thị Hải ở xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy đi lao động xuất khẩu nước ngoài, tích lũy được ít vốn liếng những tưởng sẽ là "cửa để dành" để chăm lo cho gia đình và phòng thân khi về già. Tuy vậy, chị phát hiện mình bị mắc bệnh u ác buồng trứng. Bệnh ngày một trở nặng, chi phí điều trị tốn kém làm cho kinh tế của gia đình ngày một khó khăn. Nhờ việc tham gia BHYT hộ gia đình nên dù trải qua 18 lần truyền hóa chất với số tiền chi trả lên tới 361 triệu đồng trong hơn một năm qua, chị vẫn đang tiếp tục được điều trị. Chị Hải tâm sự: Tôi mới tham gia BHYT hộ gia đình, sau một thời gian thì phát hiện mình bị bệnh. Tôi thấy may mắn vì nhờ có BHYT nên đã giảm được rất nhiều chi phí khám chữa bệnh. Mọi người nên tham gia BHYT để ai cũng có cái "phao cứu sinh" khi không may bị ốm đau, bệnh tật.



Chị Nguyễn Thị Hải, xã Thụy Bình (Thái Thụy) được quỹ BHYT chi trả 361 triệu đồng trong hơn một năm qua.

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN QUỲNH PHỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ quan trọng để hướng tới nền hành chính phục vụ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đem đến sự hài lòng cho người dân, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện.

Do thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu nên bà Mai Thị Phin, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) phải lên BHXH huyện để đổi thẻ BHYT. Nhà cách thị trấn Quỳnh Côi hơn 10km, cộng với tâm lý "chắc phải mất mấy hôm, đi lại đôi ba lần mới xong" nên bà rất lo lắng. Thế nhưng chỉ mất hơn 10 phút, bà đã được cấp lại thẻ BHYT mới. Cảm tấm thẻ BHYT trên tay, bà Phin phấn khởi cho biết: Thực sự là tôi chỉ nghĩ hôm nay đến nộp hồ sơ, rồi nhận giấy hẹn vài hôm sau mới được nhận thẻ, vậy mà chỉ mất một ít thời gian tôi đã được cơ quan BHXH cấp lại cho thẻ mới. Cán bộ BHXH huyện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, chu đáo. Tôi không ngờ các TTHC bây giờ được giải quyết nhanh đến vậy. Điều đó giúp tôi đỡ vất vả, tiết kiệm chi phí cũng như giảm thời gian đi lại.

Cũng giống như bà Phin, nhiều người dân đến giao dịch tại BHXH huyện đều rất phấn khởi bởi sự nhanh gọn, thuận tiện khi thực hiện các TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Ông Lê Văn Thọ, Phó Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ cho biết: Theo quy định của ngành BHXH

TTHC nên trong 6 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện đã tiếp nhận 84.791 hồ sơ. Đã giải quyết xong và trả kết quả 83.859 hồ sơ đúng thời gian quy định. BHXH huyện đã thực hiện thu trên 300 tỷ đồng; trong đó thu BHYT là 105 tỷ đồng. Hiện Quỳnh Phụ có 209.823 đối tượng tham gia BHYT, chiếm 86,8% dân số toàn huyện.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng mạnh mẽ CNTT, phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng. Không ngừng nâng cấp phần mềm giao dịch điện tử, đẩy mạnh hơn nữa công tác hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID, tiếp tục tuyên truyền việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH Việt Nam để người dân biết, tiếp cận và thực hiện. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

THIÊN NHÂN



Chỉ mất hơn 10 phút làm thủ tục, bà Mai Thị Phin đã được cấp lại thẻ BHYT mới.

Nâng cao chất lượng giám định bảo hiểm y tế

Giám định chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) là công việc rất quan trọng của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm quản lý quỹ BHYT hiệu quả và bền vững. Việc nâng cao chất lượng giám định KCB BHYT không những để ngăn ngừa các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT mà còn để bảo đảm tính công bằng, nâng cao chất lượng KCB và bảo đảm quyền lợi của người tham gia.



Nhân viên y tế Bệnh viện lão khoa Phước Hải (thành phố Thái Bình) điều trị cho bệnh nhân.

Tại Thái Bình, thời gian qua mạng lưới cơ sở KCB BHYT ngày càng được mở rộng. Quyền lợi BHYT của người dân ngày càng được bảo đảm, nhiều bệnh nhân có chi phí KCB hàng trăm triệu đồng đã được quỹ BHYT chi trả. Bà Phạm Thùy Dương, Phó Trưởng phòng giám định BHYT, BHXH tỉnh cho biết: BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa quy trình tiếp nhận, khám bệnh, quản lý người bệnh; thực hiện tốt quản lý bệnh án, công khai thời

gian, quy trình KCB, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên, thanh quyết toán BHYT, giảm thiểu thời gian cho người bệnh. Tại Bệnh viện lão khoa Phước Hải, thành phố Thái Bình, hàng ngày có từ 120 - 150 lượt người đến khám và điều trị. BHXH tỉnh luôn phân công giám định viên thường trực để phối hợp chặt chẽ với bệnh viện, kịp thời hướng dẫn, giải quyết thắc mắc của bệnh nhân nên quyền lợi của bệnh nhân BHYT luôn được bảo đảm. Ông Trần Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện lão khoa Phước Hải chia sẻ: Khi

ký hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, máy móc trang thiết bị dụng cụ, các sinh phẩm để bảo đảm cho công tác KCB BHYT. Chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân về các quy định, các chế độ, tư vấn về chuyển tuyến trong KCB BHYT để cho bệnh nhân hiểu rõ, tạo thuận lợi cho công tác KCB. Ông Đoàn Trường Thi, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư chia sẻ: Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư có trên 100.000 người đăng ký KCB BHYT ban đầu; khoảng 97

- 98% bệnh nhân đến khám có thẻ BHYT. Thời gian qua, Bệnh viện đã tăng cường nâng cấp các trang thiết bị, máy móc hiện đại để nâng cao công tác KCB; hạn chế chuyển tuyến, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh. Cùng với đó, Bệnh viện tăng cường tuyên truyền để người dân tham gia BHYT với số lượng cao nhất.

Song song với việc nâng cao chất lượng KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, BHXH tỉnh đã có các giải pháp quyết liệt để quản lý quỹ KCB BHYT được sử dụng một cách hiệu quả và bền vững. Ông Trần Thiên Thai, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Thời gian qua, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHYT; phát triển mở rộng diện bao phủ BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đúng quy định. Cùng với đó, BHXH tỉnh cũng phối hợp, hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT gửi dữ liệu điện tử kịp thời lên hệ thống thông tin giám định BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng chi phí KCB BHYT, phòng, chống lạm dụng quỹ KCB BHYT. Thực hiện nghiêm túc quy trình giám định, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT.

Để góp phần cải thiện tính minh bạch, hiệu quả trong sử dụng quỹ BHYT, thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác giám định BHYT; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giám định viện; chú trọng kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất người bệnh BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí KCB BHYT không hợp lý. Kịp thời ngăn chặn các biểu hiện lạm dụng và trục lợi quỹ BHYT.

HỒNG ANH